

ดีป่า(Depa) ร่วม หอการค้าจังหวัดฯ เปิดตัว

“POSKAR(พอสการ์)” แพลตฟอร์มดิจิทัล หนุนการ

ท่องเที่ยว 4 จังหวัด ... ชวนเที่ยวล่าพอยท์ ซ้อปล่า

แต่็ม!!

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป่า ร่วมงาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม POSKAR (พอสการ์) มีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาโดยหอการค้าจังหวัดกลุ่มเพชรสมุทรี 4 จังหวัดตะวันตก ไทย จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป่า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ได้เผยถึงการมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมโครงการนี้ และ ความคาดหวังหลังจากที่ Kick-off อย่างเป็นทางการแล้วว่า “เราได้ร่วมมือกับทางสภาหอการค้า ทั้งกลุ่ม 4 จังหวัด ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน POSKAR ขึ้นมา ด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว ก็คือการช่วยส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว ให้แก่กลุ่ม 4 จังหวัด ต้องเรียนพี่น้องว่า ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร หลายนั่น เปรียบเสมือนข้อมูล คล้ายๆกับทรัพยากรธรรมชาติ เหมือนน้ำมัน เหมือนก๊าซ เหมือนหิน วันนี้นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวที่ไหน เขาจะมีการค้นหาข้อมูล มีการเปรียบเทียบข้อมูลดังนั้น แอปพลิเคชัน POSKAR นี้ เราทำเพื่อ ที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเข้าถึง การให้ข้อมูล และเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น โดยวันนี้เราได้ร่วมมือกัน และสามารถจัดทำเว็บไซต์ ที่ชื่อว่า www.poskar.net รวมถึง แอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะระบบ IOS หรือ ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว รวมถึงการติดตั้งเรื่องของอุปกรณ์ Hard Ware ที่เห็นจากทาง VTR นั้น ในหลายๆที่ ถ้าท่านไปถึง ท่านจะสามารถเช็คอินแล้วก็ได้พอยท์ เรามีความตั้งใจ ที่จะติดตั้งทั้งหมด 500 จุด ใน 4 จังหวัด ปัจจุบัน ติดตั้งไปแล้ว 99 จุด และที่สำคัญอย่างยิ่ง เราเชื่อว่า ทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ POSKAR จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยการท่องเที่ยวของกลุ่ม 4 จังหวัดนี้ ให้มีความคึกคัก และมีรายได้มากขึ้น”

โดยรูปแบบของแพลตฟอร์มเป็นลักษณะเชิญชวน นักท่องเที่ยวไป “เที่ยวล่าพอยท์...ซ้อปล่าแต่็ม” ให้ทุกคนได้สนุกกับการกิน การเที่ยว ซ้อปล่า และยังสามารถเช็คอิน เพื่อสะสมความสุขแล้วสนุกไปกับการใช้คะแนน เพื่อรับส่วนลด แลกของรางวัลและสิทธิพิเศษอีกมากมายใน POSKAR (พอสการ์) ซึ่งถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางตามไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการเติบโตของยุคดิจิทัลในปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, คุณธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน, คุณศุภรัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ดร.พระระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, และ คุณพรเลิศ อุ้นเจริญ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของแต่ละแพลตฟอร์ม โดยคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์ม POSKAR จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทศคีรีได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “POSKAR(พอสการ์)” วันนี้ คุณก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยว 4 จังหวัดเพชรสมุทศคีรี ได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม กิน เที่ยว ช้อป ครบจบในที่เดียว เพียงมี POSKAR (พอสการ์) เป็นเพื่อนเที่ยว ก็จะช่วยเติมเต็มความสุขและความสนุกให้กับชีวิตการเดินทางในแบบของคุณเอง

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ Android และ IOS โหลดเลย

<http://l.ead.me/baysFG?trackSharing=1>

คลิกดูเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.poskar.net>